

Nỗ lực giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án ở Kiến Xương

Xác định thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là giải pháp quan trọng trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ trọng chỉ đạo giải quyết kịp thời các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ từng dự án đề ra.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Thanh - Bình Định - Hồng Tiến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 5,7km đang bước vào thực hiện giai đoạn 1 với chiều dài 3,7km, tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng. Ngay từ khi triển khai dự án, công tác GPMB đã diễn ra rất thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân. Ông Phan Văn Thông, thôn Ái Quốc, xã Bình Định cho biết: Lòng đường hiện tại chỉ rộng từ 2,5 - 3,5m trong khi dự án làm mới rộng tới 7m, có rãnh thoát nước hai bên, đây chính là cơ hội để thay đổi diện mạo nông thôn nên tôi sẵn sàng hiến đất, phá bỏ tường đầu, nhà ở với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Đây là chủ trương đúng không chỉ phục vụ đời sống nhân dân mà còn là cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nông thôn. Ông Trần Kim Khánh, thôn Đông đồng họ Trần ở thôn Ái Quốc chia



Công tác giải phóng mặt bằng ở hầu hết các dự án trên địa bàn huyện Kiến Xương đều được triển khai đúng tiến độ đề ra.

sẽ: Nhà thờ của dòng họ tôi được xây dựng từ năm 2006 rất khang trang, có tường bao, cổng đầu, sân vườn trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là công trình tâm

linh và là nơi con cháu tụ họp vào các ngày trọng đại của dòng họ. Tuy nhiên, để phục vụ dự án, dòng họ đã sớm họp bàn, thống nhất hiến toàn bộ 14m chiều dài,

0,8m chiều rộng dọc tuyến đường đi qua, đồng thời tự nguyện phá dỡ tường bao để bảo đảm cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ.

Ông Bùi Ngọc Triu, Chủ tịch UBND xã Bình Định cho biết: Từ năm 2010 đến nay, nhân dân Bình Định đã hiến 190.000m² đất để làm đường giao thông; tính riêng từ đầu năm đến nay đã hiến gần 11.000m², trong đó hơn 9.000m² đất nông nghiệp, hơn 1.500m² đất thổ cư. Có được kết quả này là do xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, để cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường tiếp xúc đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân đồng thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Bà Phạm Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tiến Hải cho biết: Khi tiếp nhận dự án nâng cấp tuyến đường Bình Thanh - Bình Định - Hồng Tiến, chúng tôi không chỉ nhận được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác GPMB mà còn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân đã hiến đất để dự án thực hiện đúng thời gian quy định. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình về đích trước thời gian hợp đồng, bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh việc vận động người dân hiến đất, huyện Kiến Xương cũng kiên quyết thực hiện cưỡng chế GPMB thu hồi đất đối

với các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định. Cụm công nghiệp (CCN) Trung Nê có triển vọng lớn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội nên huyện Kiến Xương đã 2 lần thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, CCN Trung Nê đã có 2 nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương khẳng định: Để bảo đảm tiến độ GPMB, UBND huyện Kiến Xương đều có văn bản chỉ đạo cụ thể từng dự án và báo cáo tiến độ thực hiện theo tuần. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn chủ trì tổ chức thực hiện, lập quy hoạch chi tiết, tham mưu người dân hiến đất, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bảo đảm tiến độ đề ra. Đặc biệt, huyện đã triển khai chủ trương vận động người dân hiến đất ở 3 dự án giao thông lớn, trong đó cả 3 dự án đến nay đều đạt đúng tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân. Do đó, công tác GPMB ở hầu hết các dự án đều được triển khai nhanh, toàn diện, kịp thời, đúng kế hoạch đề ra.

GIỚI TRẺ TOÀN CẦU TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI XANH

Hơn 50% dân số thế giới hiện dưới 30 tuổi

Số người trẻ từ 15-24 tuổi dự báo đạt 1,8 tỷ người vào năm 2030, chiếm 25% dân số thế giới

Biến đổi khí hậu đang đe dọa 40% số việc làm cần mỗi trường lãnh mạnh

Hơn 70% số người trẻ mong muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh

Đến năm 2030:

- Chuyển đổi xanh dự kiến tạo ra 8,4 triệu việc làm cho thanh niên
- Hơn 60% số người ở độ tuổi 15-24 thiếu các kỹ năng mà thị trường lao động cần
- Hơn 1/2 số thanh niên tự cảm thấy không đủ kỹ năng để làm việc trong 10 năm tới
- Khoảng 67% số thanh niên hiện còn thiếu các kỹ năng số

Chuyển đổi xanh: Hướng tới sự phát triển bền vững về môi trường và thân thiện với khí hậu

Kỹ năng xanh: Những kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ cần có để sống, phát triển và hỗ trợ một xã hội bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả

THU THỦY



Hệ thống đường điện "Thấp sáng đường quê" ở xã Đông Đô (Hưng Hà).

HƯNG HÀ

Thúc đẩy chương trình "Thấp sáng đường quê"

Theo Nghị quyết của HĐND huyện Hưng Hà về phê duyệt cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê", huyện Hưng Hà sẽ hỗ trợ 15 triệu đồng/km đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; đầu tư 100% kinh phí từ ngân sách huyện làm điểm một số tuyến đường huyện và các tuyến đường dẫn vào các cụm di tích lịch sử quốc gia; hỗ trợ 10 triệu đồng/km cho các tuyến đường trục chính của thôn, đường nhân dân cấp 1. Ngoài ra, huyện còn đầu tư 100% kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến này là cần thiết. Khi được tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện chúng tôi rất phấn khởi. Bản thân tôi tự nguyện đóng góp và vận động bà con cùng chung tay để thấp sáng tuyến đường.

Xã Đông Đô được UBND huyện Hưng Hà phê duyệt kinh phí hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 42 tuyến đường với tổng chiều dài 17,4km; ngoài số tiền gần 300 triệu đồng do huyện hỗ trợ, xã còn được tỉnh hỗ trợ trên 350 triệu đồng. Cơ chế hỗ trợ mới đã nhận được sự

đồng tình ủng hộ của nhân dân bởi điện sáng không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà việc giao thương, phát triển kinh tế cũng thuận lợi hơn. Ông Phạm Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Đô cho biết: Nhận thấy cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện rất thiết thực nên chúng tôi đã kiên trì vận động, thuyết phục bà con cùng thực hiện. Ban đầu chúng tôi tập trung làm điểm ở một nhóm dân cư, khi công trình hoàn thành, đường làng điện sáng lung linh ai cũng phấn khởi vì việc đi lại thuận lợi. Thấy lợi ích của chương trình "Thấp sáng đường quê" mang lại, nhân dân các thôn vui vẻ hưởng ứng đóng góp thực hiện. Mỗi tuyến đường khi lắp đặt đều được chính quyền địa phương tổ chức họp dân, bàn bạc công khai, dân chủ nên nhận được sự đồng tình cao. Qua khảo sát, chúng tôi dự kiến kinh phí lắp đặt gần 60 triệu đồng/km, mỗi ki-lô-mét sẽ bố trí 20 - 25 bóng đèn LED, phần đầu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành chương trình trên toàn địa bàn.

Những ngày này, người dân thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất rất phấn khởi khi toàn bộ đường trục thôn dài gần 3km đang được khảo sát để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thay thế những bóng điện nhỏ, cũ do người dân lắp đặt tự phát. Ông Bùi Bá Quát, thôn Đa Phú 1 phấn khởi cho biết: Cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện rất hợp lòng dân nên ngay khi phát động chúng tôi đã tự nguyện đóng góp thêm kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, qua đó tạo động lực mới cho thôn và phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trong đợt này, xã Thống Nhất có 17km đường trục xã, trục thôn được hỗ trợ xây dựng hệ thống điện thấp sáng (2km đường trục xã, 15km đường trục thôn). Ông Phạm Ngọc Đại, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, hệ thống điện chiếu sáng chủ yếu do bà con tự lắp đặt nên không đồng nhất, chưa bảo đảm mỹ quan, một số đã xuống cấp không an toàn khi có mưa bão. Thực hiện chương trình "Thấp

sáng đường quê", chúng tôi đã tiến hành họp bàn công khai, dân chủ các nguồn kinh phí xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã tiến hành rà soát về vị trí, số lượng bóng đèn lắp đặt; đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp... Từ công trình đầu tiên đến những công trình kế tiếp, phong trào "Thấp sáng đường quê" trên địa bàn xã đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đợt này, huyện Hưng Hà có 12 xã đăng ký lắp đặt hệ thống điện thấp sáng với tổng chiều dài 109,5km. Ngoài số tiền hơn 2,3 tỷ đồng do tỉnh hỗ trợ, huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho các địa phương. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt được hơn 30km, tập trung ở các xã: Duyên Hải, Độc Lập, Đông Đô, Thống Nhất, Hồng An... Qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trên cơ sở danh mục các tuyến đường được phê duyệt, huyện yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị thi công tiếp tục khảo sát, lên phương án lắp đặt trong thời gian tới, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục để nghị thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Việc thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê" là một trong những tiêu chí quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phủ kín các tuyến đường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại sự văn minh, hiện đại ở mỗi vùng quê.

THANH THỦY

Tạo việc làm cho phụ nữ lúc nông nhàn

Từng bước phát triển cơ sở mây tre đan, chị Lê Thị Bích, hội viên phụ nữ thôn Cam Mỹ, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) đã nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều phụ nữ ở địa phương những lúc nông nhàn. Những ngày này, cơ sở mây tre đan của chị Bích nhộn nhịp hơn vì các đơn hàng cuối năm. Tại cơ sở của chị hay các gia đình phụ nữ nhận nguyên liệu về làm, người dân cần mẫn ngồi đan lát, tạo nên những sản phẩm đa dạng. Chị Bích cho biết: Tôi làm mây tre đan từ năm 2001, thời gian đầu khó khăn, thị trường tiêu thụ hạn chế trong khi chị em kỹ thuật chưa cao nên nhiều sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Sau đó tôi đi học thêm rồi dạy lại cho chị em. Đến giờ đã có hơn 20 chị em làm.

Kể từ khi nghề mây tre đan được chị Bích du nhập về địa phương, những phụ nữ nông dân ở thôn Cam Mỹ có thêm việc làm và thu nhập để cải thiện cuộc sống. Bàn tay của các bà, các chị vốn chỉ quen với công việc đồng áng, nay lại thoăn thoắt theo từng đường đan, sợi lát để tạo nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa đẹp vừa thân thiện với môi trường. Chị Nguyễn Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cam Mỹ, cũng là người làm tại cơ sở của chị Bích nhiều năm nay cho biết: Làm ở đây hầu hết là phụ nữ trung tuổi, không thể vào làm tại các công ty hoặc phụ nữ con còn nhỏ, bận việc gia đình. Mọi người có thể tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh, không bị bó buộc thời gian, địa điểm. Chúng tôi có thể nhận nguyên liệu về nhà làm, rồi hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng làm, tăng thêm thu nhập. Nghề phụ mang lại cho tôi 2 triệu đồng/tháng.

Ngoài làm nghề mây tre đan, vợ chồng chị Bích còn chăn nuôi lợn, gà và dúi. Anh Phạm Bá Nhị, chồng chị Bích cho biết: Thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi, gia đình thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Sau đó là dịch Covid-19, đơn hàng mây tre đan giảm, chăn nuôi không có đầu ra. Tuy nhiên, hai vợ chồng bàn bạc, vay vốn đầu tư, khôi phục chăn nuôi và cơ sở mây tre đan, đến giờ đã ổn định trở lại. Từ nghề mây tre đan và chăn nuôi, gia đình chị Bích thu về 200 - 300 triệu đồng/năm. Không chỉ làm kinh tế, chị còn tích cực tham gia các hoạt động của hội phụ nữ. Hiện chị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, dân vũ của Chi hội Phụ nữ thôn Cam Mỹ. Chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ấp cho biết: Chị Bích là người duy trì mối đoàn kết, thu hút chị em tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương và của hội. Từ mô hình phát triển kinh tế của chị Bích, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chi hội Phụ nữ thôn cũng có thể triển khai các hoạt động của hội, bởi đây là nơi quy tụ các hội viên nông cốt của địa phương.

KUẬN PHƯƠNG



Kiểm tra hàng mây tre đan tại cơ sở của chị Lê Thị Bích.